

ประธานกสทช. "หมอสรณ" กับภารกิจใหญ่ สสนับสนุนประเทศไทยสู่สังคมสุขภาพดีจิทัล



ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า วิสัยทัศน์และนโยบายของ กสทช. ในแผน 6 ปีข้างหน้า มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นแกนหลักในการให้บริการประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ยวิสัยทัศน์ในการสมัครกรรมการกสทช. ต่อคณะกรรมการกัตสรรและวุฒิสภา มาเป็นพลังและตัวขับเคลื่อน ภายใต้อำนาจหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ศ.คลินิก นพ.สรณเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ในฐานะแพทย์โรงพยาบาลรามธิบดี และนักบริหารนวัตกรรมด้านอายุรศาสตร์หัวใจผ่านการรักษาชีวิตคนไข้หัวใจล้มเหลวมาก่อน ทำให้มองเห็นอนาคตของระบบสาธารณสุขยุคใหม่ที่ใช้ระบบ

สื่อสารและโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อคนไข้กับบริการทางการแพทย์อย่างทันทั่วถึง ซึ่งนอกจากช่วยลดภาระต้นทุนแล้วยังช่วยเพิ่มมาตรฐานบริการด้วย “ผมเป็น Interventionalist Doctor คนแรกๆ ในประเทศไทย Interventionalist คือหลักหัตถปฏิบัติเพื่อการเข้าไปช่วยเหลือนคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดให้ได้มากที่สุด สมัยก่อนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง ไม่ว่าจะเป็น MRI หรือ CT Scan ตลอดจนถึงห้องอุโมงค์แต่ต่อมาเทคโนโลยีเหล่านี้ก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น”

“จากการเป็นหมอ รพ.รามธิบดีเห็นคนไข้

จากต่างจังหวัดมารอแต่เช้ามืดเพื่อรับการตรวจ วันไหนมีเคสฉุกเฉินคนไข้ต้องกลับไปต่างจังหวัด แล้วกลับมาใหม่ เป็นภาระต่อคนไข้มาก พอมี โอกาสเข้ามาทำงานในฐานะ กสทช.ผมจึงไม่พลาด ที่จะผลักดันนโยบาย เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก

ของประชาชน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ บริการสุขภาพผ่านโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม”

นอกจากนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิดยังได้ช่วยให้ภาพบริการสุขภาพผ่านระบบดิจิทัลแจ่มชัด ขึ้น สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัลของรัฐบาล โดยแผนงานปีแรกจะเดินหน้าวางโครงสร้าง ระบบบริการปฐมภูมิช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วย โรคมะเร็งขั้นสุดท้าย ผู้ป่วยโรคความดัน หัวใจ เบาหวาน ให้ เข้าถึงระบบโทรเวชกรรมกับแพทย์ประจำบ้าน ลดภาระการ เดินทางและเวลารอบบริการในโรงพยาบาล

“ความต้องการหลักๆของผู้ปฏิบัติคือเทคโนโลยีในการสื่อสาร และโทรคมนาคมที่มีความเสถียร มีความเร็ว (speed) ที่เหมาะสม และ Bandwidth ที่เพียงพอ ซึ่งในแต่ละสถานที่ แต่ละภูมิภาค มีเทคนิคในการให้บริการที่ต่างกัน ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยี 5G 802.11ac การควบคุมมาตรฐานและที่สำคัญการจัดมาตรฐานข้อมูล และการส่งเสริมการเชื่อมต่อข้อมูลและระบบ Cloud Computing ในภาคส่วนต่างๆ”

ในระยะแรก กสทช.มีเป้าหมายวางรากฐานต่อยอด จากโครงข่ายที่ครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆ ส่วนปีถัดไปจะ ขยายการเข้าถึงบริการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและ

นักพัฒนาระบบต่างๆเข้ามาช่วยต่อยอดบริการ เพิ่ม ทางเลือกให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายในการใช้เทคโนโลยี สื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาบริการสู่ประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัลนั้น ต้องได้รับความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วน โดยผู้นำต้อง มีวิสัยทัศน์ชัดเจนที่จะพัฒนา ความเจริญสู่ประชาชนอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม “เหมือน กับการสร้างถนนสี่เลน สำเร็จ ก็จำเป็นต้องพัฒนา ที่ทางรอบๆให้มีบริการเจริญ เติบโตด้วย”

ศ.คลินิก นพ.สรณ ปิดท้ายเน้นย้ำว่า จะใช้ ประสบการณ์ที่เป็น หมอรักษาคคนไข้มากว่า 30 ปีทำให้ระบบบริการ สาธารณสุขผ่านโครงข่าย สื่อสารและโทรคมนาคม ของประเทศไทยล้ำสมัย ที่สุดในภูมิภาค.



วิรัตน์ แสงทองคำ

<https://viratts.com>

ตีลแห่งปี

เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กับตลอดปีที่กำลังจะผ่านพ้น และคาดเดากว่าจะมีบทสรุปขำขันไปไหนอีกกระยะหนึ่ง

ตีลควมรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของสังคมธุรกิจไทย กรณี TRUE-DTAC สันเสื่อหนีไปทั่วจากภาคเศรษฐกิจโดยรวม และแวดวงธุรกิจ สว่างกว้างกว่าที่เคย

ที่สำคัญเรื่องราวนั้นมาเฟกัสที่ TRUE ในฐานะเครือข่ายธุรกิจสื่อสาร ภายใต้อาณาจักรธุรกิจใหญ่-ซีพี กลายเป็นอีกมหากาพย์หนึ่ง เชื่อมโยงไปถึงภาพพจน์เครือข่ายธุรกิจใหญ่ของไทยด้วย

ด้วยมองกันว่าตีลใหญ่ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมว่าด้วยการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรม เชื่อมโยงถึงผู้บริโภคกว้างขวางอย่างมาก

จากธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ สู่อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันน้อยราย ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อสารมีความสำคัญในสังคมไทยปัจจุบันมากขึ้นๆ นั้น จะเหลือ “ผู้เล่น” เพียง 2 ราย

โดยกิจการอันเกิดจากการควบรวมใหม่จะเป็นผู้นำ ผู้ครองส่วนแบ่งทางธุรกิจมากที่สุด ซึ่ง TRUE เป็นผู้มี “ส่วนได้ส่วนเสีย” มากที่สุด

สำหรับซีพีเอง ถือเป็นความพยายามจะบรรลุอีกจังหวะก้าวสำคัญอย่างแท้จริง TRUE ในฐานะธุรกิจสื่อสารหนึ่งในธุรกิจหลักรายล่าสุด ซึ่งใช้เวลาตามแผนการนานกว่าธุรกิจหลักอื่นๆ

จากเป็นเพียง “ผู้ท้าทาย” ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความพยายามไปข้างหน้าตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ด้วยแผนการอันโลดโผนกว่าธุรกิจหลักอื่นๆ ไม่ว่าจะการซื้อกิจการคู่แข่งรายเล็ก การแสวงหาพันธมิตรธุรกิจต่างชาติ

หันเหจากเครือข่ายธุรกิจยักษ์ใหญ่แห่งโลกตะวันตก สู่อุตสาหกรรมออกไปตามแผนระดมทุนเพื่อเข้าประมูลคลื่นความถี่จำนวนมากไว้ในมืออย่างท่วมท้นหน้าตัด

จนมาแผนการใหญ่ใหม่ล่าสุด อันจะเป็นจังหวะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างแท้จริงในบัดดล เมื่อตีลครั้งนั้นบรรลุ และจะเป็นไปตามแบบแผน ที่มียื่นเทียบเคียงธุรกิจหลักอื่นๆ ในเครือข่ายที่ดำเนินมา ใช้เวลาไม่นาน ราวๆ ทศวรรษเดียว ได้มายืนข้างหน้า เป็นผู้นำกลุ่มอำนาจในตลาด

แต่แล้วตีลใหญ่ที่ว่า ดูจะเป็นไปไม่ลงอย่างที่คิด มีอุปสรรคขวากหนามมากพอควร

มีเค้าโครง เรื่องราว และเส้นทาง ในทำนองที่ผ่านๆ มา ช่วง 3 ทศวรรษ TRUE ที่เดินไปตามวาทะของผู้นำแห่งตำนาน

“30 ปีที่ผ่านมา ซีพีต้อง ‘สู้’ สารพัดอุปสรรคกว่าจะสร้างทูลมาได้ เราต้องอดทนต่อคำสบประมาท ต่อสู้กับความไม่เข้าใจของประชาชน การกดดันจากฝ่ายรัฐ วิกฤตเศรษฐกิจ และอีกมากมาย” ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี กล่าวไว้ (ในหนังสือ “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” ปี 2564) และจะยังคงเป็นเช่นนั้น

อันที่จริงสารข้างต้น ตั้งใจสะท้อนบริบท เป็นมหากาพย์ตอนต้นๆ ของ TRUE โดยเฉพาะว่าด้วยการฝ่าวิกฤตทางธุรกิจท่ามกลางและคาบเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อกว่า 2 ทศวรรษที่แล้ว ทว่า ครั้งนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ภายใต้สถานการณ์ซึ่งเอื้ออำนวยเป็นพิเศษ และมองโลกในแง่ดีกว่าที่ผ่านมา แต่กลับมีแรงต้านในวงกว้างอย่างมากมาย จากจุดเริ่มต้นตีลที่ปรากฏอย่างครึกโครมในปลายปีที่แล้ว “... การศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทกัน... (22 พฤศจิกายน

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 23 - พุธสัปดาห์ 29 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 2210

Col.Inch: 102.76 Ad Value: 38,021.20

คอลัมน์: วิรัตน์ แสงทองคำ: ตีลแห่งปี

หน้า: 24(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 114,063.60

ศิลปิน: ชาว-ดำ



2564) ทั้ง TRUE และ DTAC แฉลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นหันตอนภายในแรงเครื่องค่อนข้างรวดเร็ว เมื่อ TRUE และ DTAC (อ้างจากเอกสารแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-18 กุมภาพันธ์ 2565) “นำส่งรายงานการรวมธุรกิจต่อ กสทช. เมื่อ 25 มกราคม 2565” และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TRUE และ DTAC มีมติอนุมัติการควบบริษัท (18 กุมภาพันธ์ 2565)

จังหวะซึ่งสำคัญมากกว่ามาก ได้ใช้เวลานานทีเดียว ด้วยเชื่อกันว่าแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นๆ จากทั้งนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ จนถึงแวดวงตัวแทนผู้บริโภค

แต่ในที่สุด (20 ตุลาคม 2565) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงมติส่งสัญญาณเปิดไฟเขียว โดยใช้คำว่า “รับทราบ” การควบรวมกิจการ ขณะมีเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะ “เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภค การแข่งขัน และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม” เรื่องเล่าบรรยายากที่ประชุมเป็นไปอย่างยืดเยื้อและตึงเครียด ถูกจับตาและมีการวิพากษ์วิจารณ์มากเป็นพิเศษ ด้วยมีมติแท้จริง

ออกมามีเสียงเท่ากัน จนประธานที่ประชุมต้องใช้สิทธิ์อีกครั้ง ตั้งใจให้ตีลใหญ่เดิหน้า

ขณะบทวิเคราะห์เชิงบวกมาจากฝ่ายนักลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งเอาใจช่วย อยากให้ตีลใหญ่บรรลุ แต่ก็นำเสนอว่าด้วยอุปสรรคและขวากหนาม เชื่อว่ายังมีอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่ดูไปแล้วค่อนข้างเคร่งครัด ที่สำคัญ คือการควบคุมราคา และการเว้นระยะการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นอย่างร่วมกัน

อย่างไรก็ดี เวลานั้น ดัชนีราคาหุ้นของ TRUE และ DTAC มีการขยับสูงขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด จะว่าไปแล้วดัชนีราคาหุ้น TRUE-DTAC ในช่วงที่ผ่านๆ กว่าปี สะท้อนความเคลื่อนไหวอันผันผวน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในระดับหนึ่ง

ไม่นานจากนั้น ราคาหุ้นมีเสถียรและลดต่ำลงตามกระแสและแรงต้านที่มาจากภายนอกที่นอกเหนือจากตลาดหุ้น และอาจจะเห็นถึงความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดหุ้นไปบ้าง

เพียง 20 วัน จากวันลงมติ กสทช. “รับทราบ” สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครอง (10 พฤศจิกายน 2565) ให้เพิกถอนมติ “รับทราบ” การควบรวมกิจการ TRUE-

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 23 - พุธสัปดาห์ 29 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 2210

หน้า: 24(เต็มหน้า)

Col.Inch: 102.76 Ad Value: 38,021.20

PRValue (x3): 114,063.60

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: วิรัตน์ แสงทองคำ: ตีลแห่งปี

DTAC พร้อมขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยอ้างว่า “เพื่อลดผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อย และผู้บริโภค” มีประเด็นสำคัญๆ ที่น่าสนใจ ควรบันทึกไว้

สภาองค์กรผู้บริโภค ระบุว่า ก่อนมีการลงมติ กสทช.ไม่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการ ก่อนกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะ ทั้งๆ ที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมมีจำนวนมากถึงกว่า 118 ล้านเลขหมาย ทั้งนี้เฉพาะผู้ใช้บริการ TRUE-DTAC มีถึง 60 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนถึงกว่า 50%

รวมทั้งมีประเด็นข้อกฎหมาย ว่าด้วยบทบาทประธานที่ประชุม ได้ออกเสียงชี้ขาด ชัดต่อระเบียบ และมติดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม

ภาพสะท้อนความวิตกกังวล เกิดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีราคาหุ้นทั้ง TRUE-DTAC ตกต่ำลงพอสมควรในช่วงเวลานั้น แต่ถือว่าเป็นช่วงไม่ยาวนานนัก เพียงไม่ถึง 1 เดือน ศาลปกครองก็มีมติในเชิงบวกออกมา ราคาหุ้นของ TRUE-DTAC กระโดดสูงขึ้นรับช่วงปลายปี สามารถปิดตัวเลขและทำสถิติที่ดีขึ้นได้พอสมควร

คำสั่งศาลปกครองประกาศออกมาอย่างค่อนข้างเฉยๆ ในช่วงรอยต่อ ต่อเนื่องวันหยุดยาว (9 ธันวาคม 2565) จึงดูจะไม่เป็นที่สนใจกว้างเท่าที่ควร ว่ากันว่ามีความยาวถึง 30 หน้า ด้วยสาระสำคัญ มีคำสั่งยกคำร้องที่ขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา

บทสรุปสาระสำคัญอย่างคร่าวๆ เป็นว่า มติ กสทช. (เมื่อ 20 ตุลาคม 2565) ดำเนินไป “อย่างถูกต้องตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ” จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง”

อย่างไรก็ตาม คดีคงมีกระบวนการอีกสักพักใหญ่ๆ กว่าจะมีการตัดสินในท้ายที่สุด คงจะเป็นเส้นทางที่ขรุขระ ต่อเนื่องไปอีกสักกระยะสำหรับดีลใหญ่ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอีก แม้ว่าหลายๆ ฝ่ายเชื่อว่าในที่สุด ดีล TRUE-DTAC คงจะสามารถเดินหน้าอย่างจริงจังไปสู่เป้าหมาย

โดยไม่มีใครคิด ไม่มีใครเชื่อว่า จะมีการถอดใจไปเองเสียก่อน ●

จะชายืน หรือ ขาลง ก็อย่าไปสนใจ เพราะมีแต่เราเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราก้าวไปข้างหน้า... ● มาแล้วครับ ถ้า เลือดสุพรรณ กลับมาพบกับแฟน ๆ อีกครั้ง ถึงเป็นมวยแทนแต่ซ้อมมาดี ลุยเรื่องราวของกีฬาตามสไตล์มัน ๆ จิกกัดตามประสา... ● ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นทั่วภูมิภาคไทย ไม่รู้ว่าจะหมดโปรโมชันเมื่อไหร่ หลายท่านบอกอยู่นาน ๆ ได้มายถึงสิ้นเดือนมกราคม แต่ดูแล้วพันทปีใหม่ไปก็จะหมดหนาวแล้ว ดูแลร่างกายให้ดีแล้วกัน... ● ผ่านไปแล้วสำหรับเรื่องราวของ ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ หลายท่านได้ดูบอกว่า เป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีที่สุดเท่าที่เคยดู ยื้อกันถึงฎีกา ยินดีกับ อาร์เจนตินา ที่ได้แชมป์ครั้งนี้ เหมือนบทหนังที่ฟ้ากำหนดไว้ให้ ลิโอเนล เมสซี่ ได้ชูถ้วยแชมป์โลก แต่ที่ยังต้องจับตามดูให้ดีคือ ปัญหาค้างคาใจของ กทท. กับ กสทช. เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด งานนี้ดูแล้วน่าจะพบกันที่ศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่ากันที่การตีความของศาลว่าจะมองมุมไหนมากกว่า... ● เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกา ที่ตั้งขึ้นมา ใครจะคิดว่าสักวันมันจะกลับมารัดคอตัวเอง จนทำให้มีโอกาสจะยกเลิกกฎดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการให้อนาคต แต่ก็ต้องรอดูว่าเมื่อเอกชนได้ไปจะทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนหรือเปล่า ดูแล้วถ้าหากบรรดาช่องทีวี จับมือกันทำงาน แบ่งผลประโยชน์ลงตัวก็ น่าจะลงเอยด้วยดี... ● แต่รายการนี้ คือ ฟุตบอลเอเอฟเอฟ 2022 กลายเป็นว่าไม่มีทีวีช่องไหนของไทยสนใจซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ชม แม้ว่าคนที่ถือสิทธิ์จะลดราคาแล้วก็เถอะ แต่ก็ไม่มีใครสนใจ หลายคนรอจนถึงนาทีสุดท้ายคิดว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวแต่ก็ผิดหวัง กลายเป็นว่าเรามีถึงยุคที่ดูบอลทีมชาติไทยผ่านเส้นทางธรรมชาติแล้วหรือนี้ดูบอลไทยเตะแต่ว่าเสียงพากย์ไม่ใช่เสียงภาษาไทย เออ...แปลกดีเหมือนกัน... ● วลีเด็ดที่ว่า “ใครไม่อาย แต่ผมอาย” ถูกพูดถึงอีกครั้ง ซึ่งก็ย้อนไปถึงผู้บริหารระดับสูงของ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ซึ่งว่าไปแล้ว



จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องก็คงไม่ใช่ เพราะเป็นเรื่องของ **ฟุตบอลทีมชาติไทย** ทีมของคนไทย แต่ไม่มีการถ่ายทอดสดที่ถูกต้อง ใครจะดูก็ต้องไปดูตามอีเวนต์ที่สปอนเซอร์เขาจัดเพราะได้สิทธิ์ คิดแล้วเศร้า **บอลไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกัน...** ● ส่วนผลงานนัดแรก ของ **ทัพช้างศึก** ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรนัก **ถล่มทีม บรูไน** ไปขาดลอย 5-0 ถือว่าเป็นการลงทีมซ้อมใหญ่แล้วกัน นัดต่อไปทีมไทยเล่นในถิ่นสนาม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เจอกับ **ฟิลิปปินส์** ที่นัดแรกแพ้ **กัมพูชา** 2-3 ถ้าแพ้อีกก็เรียบริ้อย ใครอยากดูแบบสดถึงตัวก็ไปซื้อตัวกันได้... ● บอลรายการนี้ถือว่าเป็นการวัดศักยภาพของทีมย่านอาเซียนว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าเป็นทีมชุดใหญ่ ใครจะส่งเต็มหรือไม่เต็มดีแล้วแต่ วัดกันที่ผลงาน **ยังใจก็ต้องเชียร์ทัพช้างศึก** ไม่ว่าจะเต็มหรือไม่ก็เถอะ **บอลรายการนี้ดูกันข้ามปีติดตามกันได้...** ● ส่วน **ไทยลีก** ก็เว้นวรรคยาวเพื่อหลีกเลี่ยงให้ **ทีมชาติ** หลายทีมจึงมีการปรับปรุงทีมจ่าละห้วนทั้งทีมเล็ก ทีมใหญ่ จึง **มีข่าวนักเตะย้ายทีมไม่เว้นแต่ละวัน** แต่บางทีมเบี่ยน้อยหย่อน้อยเพราะเงินสนับสนุนที่หวังกันอยู่ ยังต้องร้องเพลงรอกันต่อไป... ● ไปดูเรื่องของ **หมัดมวย** กันหน่อย วันก่อนดูมวยรายการหนึ่งยังเห็นนักมวยออกมาเดินในยกสุดท้ายอีกจนได้ **รวม 2 นาที** ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกรายการที่เป็นมวยไทย 5 ยกเจอแบบนี้ จึงไม่อยากให้มองข้ามทั้ง **โปรโมเตอร์** **กรรมการ** และ **สนาม** ควรที่จะมีมาตรการจัดการ เพราะถ้าหากต้องการให้ **มวยไทยก้าวไปสู่ระดับโลก** ไปโอลิมปิกในอนาคตก็ต้องช่วยกันแก้ อย่าเอาเรื่องการพนันมาบังตาอีกเลย... ● **สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย** โดย **พลโท สุวรรณเมธากร** พยายามนำร่องนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้มวยชกสนุกด้วยการโชว์คะแนนหลังหมดยก 1-2-3 แล้วมาโชว์อีกทีหลังชู่มือให้ผู้ชมนะ ก็จะโชว์แบบครบทั้ง 5 ยก พิสูจน์แล้วว่ามวยชกสนุกขึ้นกว่าเดิม **รอดูเสาร์นี้ได้** **ศึกมาตุภูมิมวยไทย** ที่ **จ.ราชบุรี** มีชิงแชมป์ประเทศไทย 3 คู่ ชิงแชมป์ราชดำเนินอีก 1 คู่ ชอง JKN 18 ยิ่งสดตั้งแต่เวลา 20.35-23.00 น. **คอมวยตัวจริงอย่าพลาด...** ● มีข่าวว่า **ผอ.พลโท** เตรียมที่จะ **แก้กฎ กติกา** ให้นักมวยชกก่อนชก 1 วัน เพื่อเซฟร่างกายนักมวย และ **ห้ามใช้ยาตีบ** ส่วนมวยหญิงก็จะมีการตรวจ **การตั้งครรภ์** อีกด้วย ที่น่าสนใจประเด็นซึ่งก่อนชกนี้สิ เชื่อว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและคัดค้าน จึงจะไปหาข้อมูลจริงในเวทีมวยสักระยะก่อนตัดสินใจ... ● กลับมาแล้วสำหรับ **ทีมยกเหล็กไทย** ใน **ศึกชิงแชมป์โลก** ที่โคลอมเบีย ได้มา 5 ทอง 6 เงิน 7 ทองแดง ถือว่าผลงานไม่น้อยหน้าโดยเฉพาะยกเหล็กชายไทยมีเหรียญทองติดมือกลับมา หวังว่าจะเป็นกำลังใจในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการ **ล่าโควตาโอลิมปิก 2024 ที่ปารีส...** ● วันก่อนเจอกับ “อ.เค็ก” **รศ.ดร.ไพบุลย์ ศรีชัยสวัสดิ์** ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากรรมการของ **สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ** หรือ **ไอบ้า** ด้วยการที่เป็นคนเอเชียจึงเจอคลื่นใต้น้ำจากชาติยุโรป ทำให้ต้องโชว์ฝีมือเข้าว่าให้ยอมรับให้ได้ แต่เสียดาบที่ว่า **สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย** มองข้ามความสามารถนี้สิ ขนาดคนไทยด้วยกันแท้ๆ ยังเจอแบบนี้... ● **บอลพรีเมียร์ลีก** จะกลับมาตรงกับวัน **บ็อกซิ่งเดย์** จันทร์ที่ 26 ธันวาคมนี้แล้ว **คอบอลนอกคงหายเหงา**หลังจบบอลโลกก็ต่อเนื่องกันเลย **สนุกข้ามปี** ไม่ต้องดูผ่านเส้นทางธรรมชาติครับรายการนี้ **ทริวิชั่นส์** เขาจัดให้เต็มๆ... ●

อำ เลือดสุพรรณ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7086

Col.Inch: 18.52

Ad Value: 15,742

หน้า: 4(ล่าง)

PRValue (x3): 47,226

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปฏิทินธุรกิจ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565				
ปฏิทินธุรกิจ	วันที่/เวลา	ผู้จัด	หัวข้อเรื่อง	บุคคล
	23 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น.	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เคที เติคอด เซอร์วิส หรือ KTMS	ประพันธ์ เจริญประวัติ, เอกจักร บัวหนักดี, กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ, กาญจนา พงศ์พัฒนาเดชา, เมฆพงศ์ เสนาณรงค์
	เวลา 11.00 น.	กระทรวงดิจิทัลฯ	Digital ID framework เปิดกลยุทธ์ เดินหน้า...ดิจิทัลไอดีไทยและผู้แทนจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง, กรมสรรพากร, ก.ล.ต., DGA, สำนักงาน กสทช., ETDA, NDID	ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, วิศิษฐ์ วิศิษฐ์-สรอรรถ
				ห้องประชุม Open Forum ชั้น 21 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) สพทอ.